

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Đặc Biệt Thượng Viện Tiểu Bang Địa Hạt 36 Năm 2025

Ngày 25 Tháng Hai, 2025

Thông Báo Dịch Vụ Công

LỜI THUYẾT MINH

Bỏ phiếu bắt đầu vào ngày hai mươi lăm Tháng Hai, Năm Hai Ngàn Hai Mươi Lăm Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Đặc Biệt Thượng Viện Tiểu Bang Địa Hạt Ba Mươi Sáu.

Phiếu bầu đã được gửi qua đường bưu điện đến tất cả các cử tri đã ghi danh trong Địa Hạt Thượng Viện Tiểu Bang Ba Mươi Sáu.

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange cam kết bảo vệ quyền bỏ phiếu dễ dàng và bảo mật của mỗi cử tri.

Có bốn cách để bỏ phiếu bầu của quý vị.

Một. Quý vị có thể bầu qua thư. Không cần bưu phí. Phiếu bầu của quý vị phải được đóng dấu bưu điện vào hoặc trước ngày hai mươi lăm Tháng Hai.

Hai. Quý vị có thể bỏ phiếu bầu của mình vào một trong ba mươi sáu thùng đựng phiếu bầu bảo mật trong Địa Hạt Thượng Viện Tiểu Bang Ba Mươi Sáu hoặc gửi trả đến một trong bốn địa điểm thùng đựng phiếu của chúng tôi...

... hoặc Ba. Mang phiếu đến bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử trong Địa Hạt Thượng Viện Tiểu Bang Ba Mươi Sáu.

Văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri ở Santa Ana cũng có một thùng đựng phiếu bầu và sẵn có cho tất cả các dịch vụ cử tri.

Và Bốn. Quý vị cũng, có thể đích thân bỏ phiếu tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào.

Một số Trung Tâm Bầu Cử trong Địa Hạt Thượng Viện Tiểu Bang Ba Mươi Sáu mở cửa vào ngày mười lăm Tháng Hai. Thêm mười Trung Tâm Bầu Cử trong Địa Hạt Thượng Viện Tiểu Bang Ba Mươi Sáu mở cửa vào ngày hai mươi lăm Tháng Hai.

Tất cả các Trung Tâm Bầu Cử và thùng đựng phiếu bầu đóng cửa lúc tám giờ tối ngày hai mươi lăm Tháng Hai. Bốn địa điểm thùng đựng phiếu sẽ đóng cửa vào các giờ hoạt động thường ngày.

Để biết địa điểm và giờ làm việc của Trung Tâm Bầu Cử, hãy truy cập [O-C-Vote \[chấm\] gov \[gạch chéo\] votecenter](https://oc-vote.com).

Quý vị cũng có thể gọi Đường Dây Nóng của Cử Tri của chúng tôi theo số tám-tám-tám-O-C-VOTES. Đó là tám-tám-tám-sáu-hai-tám-sáu-tám-ba-bảy để biết thêm thông tin.

Hãy nhớ Địa Hạt Thượng Viện Tiểu Bang Ba Mươi Sáu, Bỏ Phiếu Dễ Dàng. Bỏ Phiếu Bảo Mật.